

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔  
 กลุ่ม G 7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชดำริ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F2A5 กรอบการใช้ประโยชน์กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	๑. การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ให้ครอบคลุมหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นแหล่งรวบรวมและอ้างอิงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้องทันสมัยตามหลักสากลและมีเอกภาพ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูล องค์ความรู้ ไปใช้บริหารจัดการและการพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	งบปกติ สผ.
	๒. การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ : การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ๓. เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในระดับพื้นที่	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยในภาคเหนือ ๒. ขยายผลการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำจากพื้นที่ตัวอย่างไปสู่พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งอื่นๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้จริง ๓. กระตุ้น และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่ชุ่มน้ำอันจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย	งบปกติ สผ.
F3A8 กรอบการสร้างจิตสำนึกกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร	๓. การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของสำนักงานนโยบายและแผนฯ	๐	เว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ. ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการประชุม กิจกรรม รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนฯ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าถึง และรับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ	ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากร	๔. การดำเนินงานเพื่อรักษาสีที่ชุ่มชื้น ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ: ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ สำหรับท้องถิ่น นาร่อง	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักใน บทบาทของตน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสามารถ ปกป้องสิทธิของตนเองได้	๕๐๐,๐๐๐	๑. หน่วยงาน ประชาชน และชุมชน มีความรู้ ความ เข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทที่สำคัญ ในการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ๒. ความเชื่อมโยงการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ กับ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ	งบปกติ สผ.
	๕. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันครออนุรักษ์ประเภท น้ำตก: น้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๓)	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อนำพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติประเภทน้ำตกอย่างมีส่วนร่วมบนฐานทรัพยากร ท้องถิ่น (ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ที่ยั่งยืนไปขยายผล ๓. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดี และความ ภาคภูมิใจในฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตนมากขึ้นในทุกระดับ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑. พื้นที่ต้นแบบที่ร่วมดำเนินงานในโครงการได้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการฯ บนฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๒. เกิดการขยายผลเป็นพื้นที่ต้นแบบในโครงการ บริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืนสู่ การปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆ ภายใต้โครงการฯ ๓. พื้นที่เชื่อมโยงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลาง และหน่วยงานในระดับพื้นที่ เป็น หน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหาร จัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	งบปกติ สผ.

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
<p>F3A8</p> <p>กรอบการสร้าง จิตสำนึก</p> <p>กิจกรรมพิเศษ</p> <p>สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากร</p>	<p>๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ. สธ.)</p> <p>๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกันดำเนินงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าดงภูโหล่นด้านทิศตะวันออกจนถึงด้านทิศตะวันตก</p> <p>๓. เพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการป่าดงภูโหล่นอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. เพื่ออนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายโขง</p>	<p>๑,๔๔๑,๕๐๐</p>	<p>๑. ป่าชุมชนในพื้นที่ ๘ แห่ง ได้รับการปกป้องและดูแลจากชุมชน</p> <p>๒. ลดความรุนแรงของปัญหาไฟป่าที่ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม</p> <p>๓. แก้ไขปัญหาโลกร้อนจากการเกิดไฟไหม้ผืนป่า</p> <p>๔. รักษาผืนป่าไว้เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>๕. ฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืช ในพื้นที่ป่าชุมชน ๘ แห่ง</p> <p>๖. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>๗. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนจากผืนป่าที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์</p> <p>๘. การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๙. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน</p> <p>๑๐. พื้นฟูองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ไม้ค้ำ) ของคนชาติพันธุ์ ไทย ลาว และบรู</p> <p>๑๑. เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๑๒ เครือข่าย</p> <p>๑๒. ต้นแบบป่าครอบครัวและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ในระดับครัวเรือน</p> <p>๑๓. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ สำหรับโรงเรียน</p>	<p>งบกองทุน สิ่งแวดล้อม</p>

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากร	๗. การอนุรักษ์ทรัพยากร “ดินและป่า” เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าโคกตาบุง ๓. เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินและส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ๔. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน และป่า	๑,๑๑๘,๗๒๐	๑. ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในพลังความ ร่วมมือจากชุมชนที่ช่วยกันทำกิจกรรมในเชิงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งงานด้านเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนแบบบูรณาการ ๒. ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทั้งดิน และป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งการพึ่งตนเองด้าน การเกษตรแบบอินทรีย์วิถีพอเพียง ๓. ระบบนิเวศทั้งผืนดินและผืนป่ามีความอุดม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ๔. ดินได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นดินที่มีธาตุอาหาร ของพืชมากขึ้น ๕. การทำการเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากร	๘. การเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และพื้นที่ต้นน้ำอำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๓. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการอนุรักษ์และประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๘๓๓,๓๕๐	๑. ประชาชนในพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ จากการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และการทำประมงอย่างยั่งยืน ๒. องค์กรเครือข่าย ๓ เครือข่าย ที่มีบทบาทในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ๓. นักวิจัยน้อย และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ๑๘๐ คน ๔. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ ๕. ภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ๖. พื้นที่ป่าต้นน้ำ กว่า ๔๐๐ ไร่ ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๗. พื้นที่ป่าชายเลน กว่า ๔๐๐ ไร่ ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ๘. ฝ่ายชลอ น้ำแบบฝายมีชีวิต ๑๐ ฝาย ๙. กลุ่มประมงชายฝั่ง ๑,๓๒๙ คน มีเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ๑๐. กลไกประชารัฐ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในท้องถิ่น ๑๑. เกิดการผสมผสานการจัดการระบบนิเวศ ทั้งมิติด้านป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรประมง เข้าด้วยกัน	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม
	รวม ๘ โครงการ	งบประมาณ	๒๔,๓๙๓,๕๗๐		